

TRƯỜNG THCS GIANG BIÊN CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11

Hòa chung không khí hân hoan của cả nước, sáng ngày 20/11/2023, Trường THCS Giang Biên đã long trọng tổ chức buổi lễ kỷ niệm 41 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Sáng ngày 20/11/2023, hòa chung niềm vui của thầy trò cả nước nhân dịp kỷ niệm 41 năm ngày Nhà giáo Việt Nam, trường THCS Giang Biên long trọng tổ chức buổi Lễ đặc biệt để tri ân và tôn vinh các thầy giáo, cô giáo.

Trong buổi lễ trang trọng, thầy và trò Trường THCS Giang Biên vinh dự được đón tiếp các đồng chí đại diện lãnh đạo, Đảng ủy, UBND, các ban ngành đoàn thể phường Giang Biên; và sự tham dự đông đảo của các bậc cha mẹ học sinh, cựu học sinh, tập thể cán bộ giáo viên nhân viên và hơn 800 em học sinh của nhà trường.



Vinh dự đón tiếp các đồng chí đại diện Đảng ủy phường Giang Biên

Trải qua chặng đường xây dựng và trưởng thành, các thế hệ nhà giáo của trường THCS Giang Biên luôn nỗ lực, quyết tâm không ngừng vì sự phát triển của một ngôi trường Chất lượng, uy tín trên địa bàn quận Long Biên. Trong năm học này, các thầy cô giáo đã có những bút phá để gặt hái những thành tích rực rỡ. Sự cống hiến đó đã được thể hiện cụ thể

qua các cuộc thi Giáo viên dạy giỏi, kết quả thành tích ôn thi vào lớp 10 THPT, ôn thi học sinh giỏi cấp Quận, cấp thành Thành Phố.



Đội ngũ cán bộ GV Trường THCS Giang Biên đạt thành tích cao trong ôn thi vào 10 THPT



Khen thưởng đội ngũ GV ôn thi HSG các cấp

15h 00' cùng ngày, Trường THCS Giang Biên tổ chức trận chung kết giải bóng đá Hội khỏe Phù Đổng. Giải bóng đá là hoạt động thiết thực hướng tới chào mừng 41 năm ngày Nhà giáo Việt Nam. Đồng thời là dịp để học sinh các lớp rèn luyện sức khỏe, giao lưu,

học hỏi, thắt chặt tình đoàn kết. Đây cũng là sân chơi lành mạnh giúp các em học sinh giao lưu, học hỏi và rèn luyện những kỹ năng cần thiết, phát huy tính sáng tạo cá nhân và đoàn kết trong tập thể.



Trận chung kết quyết liệt của 2 đội 9A - 9B



Lớp 9B xuất sắc trở thành nhà đương kim vô địch

Có thể nói chương trình chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam là một hoạt động vô cùng ý nghĩa đối với thầy và trò nhà trường, đã khuấy động sôi nổi hoạt động giáo dục và hoạt động tập thể trong toàn trường, tạo cơ hội để các em học sinh thể hiện lòng tri ân tới các thầy cô giáo qua những những thành tích thi đua. Chương trình cũng là lời nhắc nhở các em học sinh về ý thức phát huy truyền thống tôn sư trọng đạo cao quý của dân tộc Việt Nam!

Người viết tin bài:
GV: BÙI THỊ THƠM